

โครงการ “ลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง จากห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียว” โรงเรียนปรินทร์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่

จากวิสัยทัศน์และความร่วมมืออันดีของสมาชิกทุกคนในโรงเรียนปรินทร์รอยแยลส์วิทยาลัย ตั้งแต่ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ บุคลากร รวมถึงนักเรียนทุกระดับชั้น ทำให้โรงเรียนแห่งนี้ สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมลดโลกร้อนได้อย่างดีเยี่ยม ตั้งแต่กิจกรรมในห้องเรียนเล็ก ๆ ไปสู่ กิจกรรมระดับโรงเรียน ด้วยแนวคิด ลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง

เส้นทางจาก...ห้องเรียนสีเขียว...สู่โรงเรียนสีเขียว

เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์จึงเริ่มขึ้นด้วยการให้สมาชิกทุกคนในโรงเรียนทราบถึงผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อน และเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดโลกร้อนของโรงเรียน นอกจากนี้ยังดำเนินกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพื่อทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม 4 ด้าน ได้แก่

การเดินทางอย่างยั่งยืน กิจกรรมสองล้อ นวัตกรรมโลก ส่งเสริมให้นักเรียนที่บ้านใกล้บ้าน จักรยาน หรือเดินมาโรงเรียนแทนการใช้มอเตอร์ไซด์

การประหยัดพลังงานไฟฟ้า กิจกรรมชวนหนูรู้ ประหยัดพลังงาน(ห้องเรียนเบอร์ 5) ที่นักเรียนชั้น ป.1- ป. 3 รณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และ เดินขบวนรณรงค์ลดโลกร้อนภายในโรงเรียน กิจกรรมทูน้อย P.R.C.ดูแลสังคม และ กิจกรรมค่ายเฝ้าระวังภัยไฟไหม้ ที่ชักชวนทุกคนในโรงเรียนประหยัดพลังงานไฟฟ้า มีห้อง ๆ อนุบาล 3 คอยเตือนเพื่อน ๆ พี่ ๆ และคุณครูให้ปิดเครื่องปรับอากาศ ปิดไฟฟ้า โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน ที่สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนร่วมมือกันประหยัดไฟในบ้านตนเอง

การลดขยะ กิจกรรมแข่งขันทำสมุดทำมือ จากกระดาษเหลือใช้ โดยส่งเสริมให้นักเรียนลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง รู้จักการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) กิจกรรมใส่ผ้า ใส่ใจ ใส่ความห่วงใยให้โลกของเรา รณรงค์ให้พกขวดน้ำประจำกายมาทดแทนน้ำดื่มจากตู้ของโรงเรียน การรณรงค์ลดโลกร้อน ทานอาหารให้หมดจาน ที่ช่วยลดเศษอาหาร ลดโลกร้อนจากต้นทาง โครงการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพ และ รักษาสิ่งแวดล้อม จัดการแข่งขันกระโดดเชือกหมู่ โดยกติกาการสมัครจะต้องนำขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วมาแลกใบสมัคร กิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จาก เศษผัก-ผลไม้ ที่เหลือจากการรับประทานและการขาย เวลาพักกลางวัน

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมปลูกต้นไม้ในห้อง ที่พี่ ม.5 ชักชวนให้ห้อง ม.4 มาปลูกต้นไม้ในกิจกรรมรับห้อง กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตและบำเพ็ญประโยชน์ ที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ท้องถิ่นในพื้นที่ป่าที่ถูกลักลอบตัดไม้

ขยายเครือข่ายไปยัง 10 โรงเรียนน้อง เพื่อลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง โดยจัดอบรมครู และนักเรียนเยาวชนแกนนำของโรงเรียนเหล่านั้น ในเรื่องการนำความรู้ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นหลักคิดในการทำกิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อนของโรงเรียน



จากความร่วมมืออันดีของทุกภาคส่วนในโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนปรินทร์รอยแยลส์
วิทยาลัย สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากกิจกรรมการเดินทางอย่างยั่งยืน 713.03
กิโลกรัม กิจกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 22,239.168 กิโลกรัม กิจกรรมการลดขยะ ได้
3,604.48 กิโลกรัม และจากกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้
2.35 ตัน/ปี